

## หัวข้อข่าว ทิศทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียในปี 2560

**ข้อเท็จจริงข่าว** รัฐบาลอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 5.1 ในปี 2560 ปัจจัยที่ต้องจับตาคือกำลังซื้อของผู้บริโภคและการลงทุน

ธนาคารโลกคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียในปี 2560 ที่ร้อยละ 5.3 ธนาคารแห่งอินโดนีเซีย (BI) ประเมินว่าเศรษฐกิจจะเติบโตในช่วงร้อยละ 5-5.4 รัฐบาลอินโดนีเซียประเมินในข้อมูลประกอบการของงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินว่าเศรษฐกิจจะเติบโตร้อยละ 5.1 ปัจจัยบวกของเศรษฐกิจอินโดนีเซียในปีหน้ามาจากรายได้ภายใต้โครงการนิรโทษกรรมทางภาษี ราคาสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญของอินโดนีเซียปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และถ่านหิน ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและกำลังซื้อในพื้นที่สุมาตราและกาลีมันตัน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินรูเปียห์ต่อเหรียญสหรัฐ คาดการณ์ว่าจะควบคุมให้อยู่ในระดับ 13,100 – 13,300 รูเปียห์/เหรียญสหรัฐ ในช่วงปลายปี 2559 มีสัญญาณบวกด้านเงินทุนต่างประเทศไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียซึ่งมีการให้ผลตอบแทนในระดับที่น่าดึงดูดใจ นโยบายผลักดันการให้กู้ยืมแก่ธุรกิจรายย่อยคาดว่าจะช่วยผลักดันเงินหมุนเวียนในระบบ กระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยสร้างงานให้แก่ชุมชน Fintech จะช่วยให้ระบบการเงินของประเทศมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีธนาคาร

BI ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ร้อยละ 4±1 ซึ่งขึ้นกับนโยบายของรัฐบาลว่าจะยกเลิกการอุดหนุน LPG และค่าไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภครายย่อยหรือไม่ และในปี 2560 รัฐบาลอินโดนีเซียจะดำเนินการนโยบายขาดดุลงบประมาณ และจะให้ความสำคัญกับ Tax compliance เพื่อให้ภาครัฐสามารถเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย

Faisal Basri นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจมีแรงกดดันจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ชะลอตัว และการลงทุน เนื่องจากโครงสร้างสัดส่วน GDP ประกอบด้วยการบริโภค การลงทุน และรายจ่ายภาครัฐ ในสัดส่วนร้อยละ 55 ร้อยละ 32 และร้อยละ 10 ตามลำดับ

Darmin Nasution รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานด้านเศรษฐกิจกล่าวว่า โครงสร้างพื้นฐานและการผ่อนคลายกฎระเบียบยังคงเป็นสิ่งสำคัญในปีหน้า พร้อมกับการปรับปรุงด้านอื่น ๆ เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าของอุตสาหกรรมในประเทศ โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ออกมาคาดว่าจะส่งผลต่อความต้องการสินเชื่อ และผลักดันให้สินเชื่อเติบโตร้อยละ 7 – 11 สูงกว่าที่ประมาณการในปีนี้อ้อยละ 7 – 9 เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายรัฐบาลจะต้องขยายการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั่วประเทศจะช่วยสนับสนุนความจำเป็นด้านการ

นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ

ลงทุน “เราจำเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนเงินออมของประเทศ ปัจจุบันเพียงร้อยละ 33 ในปี 2562 จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 44 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตร้อยละ 7 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเงินออมอย่างเต็มที่

บริษัทเทคโนโลยีทางการเงิน 120 บริษัท ส่วนใหญ่เพิ่งเริ่มต้น ปัจจุบันดำเนินงานในอินโดนีเซียแยกเป็นส่วนต่าง ๆ เช่น การให้กู้ยืมแบบ peer-to-peer, e-wallets การระดมทุนจากมวลชน และการจัดการทางการเงิน ข้อมูลจากองค์กรทางการเงิน (OJK) คาดการณ์ว่าจะมีการทำธุรกรรมทั้งหมดผ่าน fintech platforms มูลค่า 14.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี 2563 อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 18.8

ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจอินโดนีเซียที่ต้องจับตา ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย FED นโยบายอนุรักษ์นิยมของประธานาธิบดีอเมริกาคนใหม่ และเศรษฐกิจของจีน โดยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และจีน ร้อยละ 1 กระทบต่อเศรษฐกิจอินโดนีเซียร้อยละ 0.05 และร้อยละ 0.11 ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยด้านราคาน้ำมันในตลาดโลก และการเมืองในภูมิภาคยุโรป

ทิศทางนโยบายของอินโดนีเซียในปี 2560 จะเป็นผลสืบเนื่องมาจาก Economic Package ที่ได้ประกาศออกมาแล้ว 14 ฉบับ ซึ่งยังคงต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้อง และการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม การใช้วัตถุดิบภายในประเทศและลดการพึ่งพาการนำเข้า การประสานงานกับภาคการเงิน การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และการอุดหนุนค่าพลังงานในภาคอุตสาหกรรมบางประเภทเพื่อลดต้นทุน นอกจากนี้ อาจมีการผลักดันให้ค่าเงินรูเปียห์ไม่ผูกติดกับค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ

**บทวิเคราะห์/ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต.** ทิศทางนโยบายของรัฐบาลอินโดนีเซียยังคงเป็นในลักษณะการส่งเสริมการผลิตภายในประเทศและลดการพึ่งพาสินค้านำเข้า สินค้าที่ยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการใช้ต่อเนื่องภายในประเทศยังมีศักยภาพในการค้าในขณะที่สินค้าเกษตรตามฤดูกาลอาจได้รับผลกระทบจากนโยบายลดการพึ่งพาสินค้านำเข้าบ้าง รัฐบาลอินโดนีเซียพยายามส่งเสริมการลงทุนและจัดระเบียบข้อกำหนดต่างๆ ให้เอื้อต่อการลงทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับกิจการลงทุนที่ให้บริการในลักษณะเดียวกับกิจการของรัฐหรือมีผู้ให้บริการรายใหญ่ในอินโดนีเซียแล้ว ควรติดตามทิศทางนโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

ที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Post, “Indonesian consumers, investors need kicking”, วันที่ 6 ธันวาคม 2559 และ Global Business Guide Indonesia “Indonesia’s Economic Outlook in 2017: Remain Cautiously Optimistic”, วันที่ 6 ธันวาคม 2559